



ฉบับที่ 16/2561

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาขยายตัว ประกอบกับชาวไทยและชาติอื่นขยายตัวต่อเนื่อง รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นทั้งจากด้านราคาและผลผลิต ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว จากหมวดอาหารเป็นสำคัญ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากการบริโภคสินค้าในหมวดชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวส่วนสำคัญมาจากการลงทุนด้านการก่อสร้าง การใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งจากงบลงทุนและรายจ่ายประจำ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัว โดยราคาน้ำมันขายปลีกเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาหมวดอาหารลดลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ด้านผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ตามผลผลิตข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย จากภาวะอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ขณะที่อ้อยโรงงานเริ่มเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปีก่อนเพราะคาดว่าผลผลิตมีจำนวนมาก ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศ ราคาลำไยเพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าทรงตัว

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสำคัญจากผลผลิตหมวดอาหารขยายตัวต่อเนื่องตามวัตถุดิบจากภาคเกษตรและอุปสงค์ต่างประเทศ ผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับดีขึ้นจากโรงงานบางส่วนกลับมาผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากปรับสายการผลิตในช่วงก่อนหน้านี้ โดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ขยายตัวได้ แต่ชิ้นส่วนในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ยังหดตัว ผลผลิตเซรามิกกลับมาขยายตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรป สำหรับหมวดเครื่องตีขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวได้แก่ หมวดสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย หมวดโลหะ และหมวดเครื่องหนัง ตามอุปสงค์จากต่างประเทศลดลง

ภาคการท่องเที่ยว ปรับตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาขยายตัวในเดือนนี้หลังจากหดตัวช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ส่วนนักท่องเที่ยวชาติอื่น ได้แก่ ฮองกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป และเอเชีย ขยายตัวต่อเนื่อง ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น เครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักแรมในภาคเหนือ

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น โดยขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า ด้านการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนประเภทยานยนต์อยู่ในเกณฑ์ดี ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงจากฐานสูงในปีก่อนที่กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายเร่งรัดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่

การใช้จ่ายภาครัฐ ใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 16.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำลดลงร้อยละ 11.0 จากเงินอุดหนุนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและงบกลางที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีก่อน ด้านรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 25.1 จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นสำคัญ เนื่องจากฐานสูงในปีก่อนที่มีงบก่อสร้างเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือและงบกลาง ด้านอัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 27.8 สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 23.9

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการลงทุนในภาคก่อสร้างและโครงการอสังหาริมทรัพย์ลดลง สะท้อนจากเครื่องซีสำคัญที่ลดลงได้แก่ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ ยอดคงค้างสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และการเปิดโครงการใหม่ ส่วนเครื่องซีการลงทุนด้านการผลิตสะท้อนจากมูลค่านำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทลดลงร้อยละ 9.3 โดยลดลงในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการส่งออกยางพาราและน้ำตาลไปยังจีนตอนใต้ เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรการเกษตรไปยังเมียนมาตามค่าเงินจ๊าตที่อ่อนค่า ด้านมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ รวมทั้งการนำเข้าเศษเหล็กเก่าจากเมียนมา ผักและผลไม้จากจีนเพิ่มขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.0 โดยราคาหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นจากรยะเดียวกันปีก่อนตามราคาน้ำมัน ขณะที่ราคาหมวดอาหารสดลดลง ตามราคาผลไม้สดและเนื้อสัตว์สด **อัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.0 โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง ได้แก่ ภาคก่อสร้าง การค้าส่งค้าปลีก โรงแรมและภัตตาคาร และการผลิต ขณะที่การจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 570,931 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.6 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 684,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อจูงใจลูกค้า สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 83.5

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1091

E-mail: doungtis@bot.or.th